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    เริ่มประชุมเวลา   09.0๐   น. 

           เมื่อไดเวลาทานเลขานุการสภา ฯ เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุม และได
นับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม 11 ทาน ไมมาประชุม 
ไมมี  โดยไดเชิญทานนายก ฯ  เปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทานประธานสภา ฯ  ไดกลาวเปดการ
ประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

    ระเบียบวาระที่  1    -  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
                                 ๑.๑    -  การแจงรับโอนพนักงานสวนตําบล 

   (นายอุดร  มูลดับ)     -   ครับ   ในวันนี้ก็จะเปนการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ 1 ประจำป  2566 นะครับ ผมก็ 
   (ประธานสภา ฯ)           มีเรื่องที่จะแจงใหทานสมาชิกสภาทองถ่ินทราบ ในระเบียบวาระที่ ๑.๑  คือ  เรื่องการแจง 
                                  รบัโอนพนักงานสวนตําบลกันกอนนะครับ  เนื่องจากมีเจาหนาที่ไดยายเขามาปฏิบัติหนาที่ 
                                  ที่อบต.โคกเพชรของเรานะครับ   ผมก็จะขอเชิญทานทางเจาหนาที่ที่ไดยายเขามาไดกลาว 
                                  แนะนำตัวใหกับทางที่ประชุมสภา ฯ ไดรับทราบสักนิดนึงครับ  เชิญครับ 

นายวัชรินทร   จันทะวงษ -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสมาชิกสภาทองถิ่น ทุกทานครับ     
(นายชางโยธาชำนาญงาน)   กระผมนายวัชรินทร  จันทะวงษ  ตำแหนง นายชางโยธาชำนาญงาน ยายมาจากองคการ   
                                  บริหารสวนตำบลโพธิ์ศรี  อำเภอปรางคกู  ครับ   

นางสาวนิยะตา อะกะพงศ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาทองถิ่น  ทุกทานนะคะ 
(หัวหนาฝายบริหารการคลัง) ดิฉันนางสาวนิยะตา  อะกะพงศ  ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารการคลัง   ยายมาองคการ    
                                   บริหารสวนตําบลสังขะ   อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร คะ 

 นางสาวนัชชา วงคยะลา  - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทานนะคะ ดิฉัน     
    (เจาพนักงานธุรการ)      นางสาวนัชชา  วงคยะลา  ตำแหนง เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  ยายมาจากเทศบาล   
                                  ตำบลพนมรุง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย คะ 

(นายอุดร  มูลดับ)          -  ครับ ทางเจาหนาที่ก็ไดแนะนำตัวใหกับทางทานสมาชิกฯ ไดรูจัก และรับทราบกันไปแลว   
                                  นะครับ  ถาทานสมาชิกฯ มีอะไรใหทางเจาหนาที่ชวยเหลือแนะนำ  ก็ติดตอประสานงาน 
                                  ไปยังแตละกองไดเลยนะครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 

  ระเบียบวาระท่ี  2       - เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

   นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้  ก็จะเปนการรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ที่ผานมา      
   (ประธานสภา ฯ)           ในการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำป  2565 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 วา   
                                  ขาดตกบกพรองตรงไหนก็จะไดแกไขใหถูกตอง เชิญครบั  (สักครู)  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ     
                                  ทานใดจะแกไขรายงานการประชุมไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ทาน 
                                  สมาชิก ฯ ทานใด  เห็นควรรับรองการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4  ประจำป 2565   
                                  กรุณายกมือขึ้นครับ     

 

มติท่ีประชุม.../ 
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     มติท่ีประชุม         -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                  (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่  3       -   กระทูถาม   

                                   ( ไมมี ) 

 ระเบียบวาระที่  4       -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

                                    (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่  5         -  เรื่องที่เสนอใหม 
                                 5.1 การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำป 2566 และ 
                                 สมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรกของป 2567 

  นายอุดร มูลดับ          -   ครับ   สำหรับในระเบียบวาระนี้  ก็เชิญทานปลัด ฯ ไดชี้แจงในสวนของระเบียบกฎหมาย 
 (ประธานสภาฯ)              ที่เก่ียวของครับ 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่ 
    (เลขานุการฯ)              แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53  กำหนดใหปหนึ่งใหมีสมัยประชุม  
                                  สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตำบลจะกำหนด  แตตองไม 
                                  เกินสี่สมัย  วันเริ่ม  สมัยประชุมสามัญประจำป  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลกำหนด                 
                                  ในวรรคที่ 4  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ใหมีกำหนดไมเกินสิบหาวัน   แตถาจะขยาย   
                                  ออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอำเภอ  และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   
                                  ขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.  
                                  2554  ขอ 11 (3)  สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบล   
                                  กำหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปก่ีสมัยแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใดแตละ    
                                  สมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน  กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย  ประชุมสามัญประจำป  สมยั 
                                  แรกของปถัดไป และมีกำหนดก่ีวัน การกำหนดสมยัประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่  
                                  กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขอ 21การกำหนดจำนวนสมัยประชุม   
                                  สามัญประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัย   
                                  ในปนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  
                                  ประจำป  สมัยแรกของปถัดไป    ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในที่ประชุมสภาสามัญ    
                                  ประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ ผมก็ 
                                  ขอนำเรียนในสวนของระเบียบที่เก่ียวของในการพิจารณาใหทางสภา ฯ   ไดรับทราบเพียง   
                                  เทานี้ครับ  ขอบคณุครับ 

   นายอุดร มูลดับ        -   ครับ  ตามมติสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรในการประชุมสภาฯ สมยัสามัญที่  1    
  (ประธานสภาฯ)            ประจำป  2565  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2565  ไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป   
                                 สมัยแรกของป  2566  เอาไวแลวนะครับ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 - วันที่   
                                 15  กุมภาพันธ  2566 และมีกำหนด 15 วัน   
 

ดังนั้น.../ 
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                     ดังนั้น  เม่ือมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสมัยสามัญประจำป  สมัยแรก   
                                  ของป 2566จึงตองหารือในที่ประชุมเพ่ือกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปของป    
                                  2566 วาจะใหมีกี่สมัยแตละสมัยเริ่มตนตั้งแตวันใดและมีกำหนดก่ีวันพรอมทั้งกำหนดวัน   
                                  เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปสมยัแรก ของป 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา   
                                  ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554   
                                  ขอ 11(3) และขอ 21  ผมจึงขอเสนอหารือในที่ประชุมนะครับ   เชิญครับ 

  นายสมศกัดิ์  ใจมนต    -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เครารพ กระผมนายสมศักดิ์  ใจมนตสมาชิกสภาฯ หมูที่ 8      
   (สมาชิกหมูที่8)            ขอเสนอใหมีสมัยประชุมสมยัสามัญ 4 สมัย  

  นายอุดร  มูลดับ         -  ขอผูรับรอง 2 คนครับ ประธานสภาฯ ผูรับรอง   (นายสมภาส  ใจมนต สมาชิกหมูที่ 9)       
  (ประธานสภาฯ)             และ (นายณัฐพงษ  ใจดี  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10) มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอ   
                                  เพิ่มเติมอีกหรือไมครบั (สักครู)  ไมมีนะครับ   ถาอยางนั้นผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ     
                                  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบตามที่คุณ  สมศักดิ์  เสนอในการกำหนดวันประชุมสมัย   
                                  สภา ฯ สมัยสามัญที่  1 กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม           -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                  (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง)  

  นายอุดร  มูลดับ       -  ครับ   ทีนี้เราจะมากำหนดสมัยประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่  1 ประจำป 2566 นะครับ                             
   (ประธานสภา ฯ)        ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ  ไดเสนอมาไดเลยนะครับ     วาเราจะประชุมกันในชวงวันที่เทาไหร                                            
                               เชิญครับคุณวาฤดี 

    นางวาฤดี  สัมนา     -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และสมาชิก ฯ ผูเขารวมประชุมทุกทานนะคะ   
(สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 7)    ดิฉันนางวาฤดี  สัมนา  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา ฯ ประจำป   
                                 2566  และสมัยแรกของปถัดไป  ดังนี้  คะ 
                                      สมัยสามัญที่  2  วันที่  1 - 15   มิถุนายน 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน  
                                      สมัยสามัญที่  3  วันที่ 11 - 15  สิงหาคม 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 
                                      สมัยสามัญที่  4  วันที่ 16 - 30  ธันวาคม 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 
                                             และสมัยแรกของป 2567  ในวันที่ 1- 15  กุมภาพันธ   2567  มีกำหนด                                              
                                ระยะเวลา 15 วัน  คะ 

นายอุดร  มูลดับ        -  ขอผูรับรองสองทานครับ    ผูรับรอง 
(ประธานสภาฯ)                   1. นางเสนห  ภูมี                  สมาชิกหมูที่  5 
                                      2. นายสมศกัดิ์   ใจมนต         สมาชิกหมูที่  8 

                                     มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้มั้ยครับ (สักครู)  เชิญครับคุณณัฐพงษ 

นายณัฐพงษ  ใจดี        -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ ผมขอเสนอ
(สมาชิกฯ หมูที่ 10)         กำหนดสมยัประชุมสภา ฯ  ประจำป   2566  และสมัยแรกของปถัดไป  ดังนี้  ครับ 
 
 

สมัยสามัญ.../ 
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                                      สมัยสามัญที่  2  วันที่  16 - 30   มิถุนายน 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน  
                                      สมัยสามัญที่  3  วันที่  15 - 29   สิงหาคม 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 
                                      สมัยสามัญที่  4  วันที่  15 - 29   ธันวาคม 2566   มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน 
                                             และสมัยแรกของป 2567  ในวันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ   2567  มีกำหนด                                              
                                 ระยะเวลา  15  วัน  ครับ 

นายอุดร  มูลดับ        -    ขอผูรับรองสองทานครับ    ผูรับรอง 
(ประธานสภาฯ)              1. นายนายวิไล จันทสุข       สมาชิกหมูที่  6 
                                2. นายสมภาส   ใจมนต      สมาชิกหมูที่  9 
                                     มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติเห็นชอบจาก  
                                สภา ฯ เลยนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบตามที่คุณวาฤดีเสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ                                 

    มติท่ีประชุม         -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  -   เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                งดออกเสียง  11  เสียง 

  นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบตามที่คุณณัฐวุฒิ เสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ 
  (ประธานสภาฯ)              

     มติที่ประชุม        -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

   นายอุดร  มูลดับ     -   ครับ  มติท่ีประชุมไดเห็นชอบเปนเอกฉันท  ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป        
   (ประธานสภาฯ)          พ.ศ. 2566  และสมัยแรกของปถัดไป  จำนวน  4  สมัย  ดังนี้  นะครับ 
                                   กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2 ก็เปนวันที่  16  -  30   มิถุนายน  2566 
                                   กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3 ก็เปนวันที่  15  -  29   สิงหาคม  2566 
                                   กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 4 ก็เปนวันที่  15  -  29   ธันวาคม  2566 
                                        สำหรับในการประชุมสมยัแรกของป ถัดไป  ก็จะเปนวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ     
                                 2567  นะครับ  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ         

ระเบียบวาระที่ ๕.2    -  ขออนุมัติการใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
                               ๒๕๖๖ จํานวน ๒๓  โครงการ ตั้งจายไวทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 5,๖34,๐๐๐ บาท         

นายอุดร  มูลดับ         -  เชิญทานหัวหนาสมชาย ไดชี้แจงในสวนระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เก่ียวของกับหลักเกณฑการ
(ประธานสภาฯ)             ใชจายเงนิสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกับทางทาน  
                                สมาชิกสภา ฯ ทราบครับ    เชิญครับ                       

นายสมชาย  จันครา     - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  ตามระเบียบ
(หัวหนาสำนักปลัด)        กระทรวงมหาดไทย  วาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข   
                               เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8  เงินสะสมขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                               อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
 
 

1. ใหกระทำได.../ 



๕ 
 

  

                                     1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูภายในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                 ซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร 
                                 ปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตอง 
                                 เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
                                     2 .ไดสงเงนิสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท 
                                 ตามระเบียบแลว 
                                     3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไว 
                                 อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและ 
                                 กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
                                     4. เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว   องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการ 
                                 กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะ 
                                 เวลาที่กำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
                                           ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงนิ 
                                 การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
                                          สำหรับหลักเกณฑเรื่องของระเบียบการจายเงินทุนสำรองเงินสะสมก็จะเปนไปตาม   
                                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษา    
                                 เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 87      
                                          กำหนดวาทุกวันสิ้นปงบประมาณเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปดบัญชีรายรับ   
                                 รายรับรายจายแลวใหกันยอดเงินสะสมประจำปไวรอยละสิบหาของทุกปเพื่อเปนทุนสำรอง   
                                 เงินสะสมองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสมได  กรณดีงัตอไปนี้ 
                                   1. กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไมถึงรอยละสิบหาของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ 
                                 ปงบประมาณนั้นใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด 
                                   2. กรณีที่ปใด องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินรอยละสิบหา    
                                 ของงบประมาณรายจายประจำปนั้น หากมีความจำเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนำ    
                                 เงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายได ภายใตเงื่อนไขขอ 89(1) โดยไดรับ 
                                 อนุมัติจากสภาทองถิ่น  ผมก็ขอนำเรียนในสวนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของใหทาง  
                                 สภา ฯ ไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

   นายอุดร  มูลดับ         -  ครับ ทานสมาชิก ฯ    ก็พอจะไดทราบถึงหลักเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของในการใชจาย     
   (ประธานสภาฯ)            เงินสะสมและการจายเงินทุนสำรองเงินสะสมไปแลวนะครับ  ในลำดับตอไป   ผมก็ขอเชิญ             
                                  ทางตัวแทนคณะผูบริหารไดชี้แจงในรายละเอียด  เหตุผลและความจำเปน เกี่ยวกับญัตตินี้ 
                                  ใหที่ประชุมสภา ฯ  ไดรับทราบ  เชิญครับ 

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ- เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหารและทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ เนื่องดวย 
 (นายกอบต.โคกเพชร)       สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดใหความเห็นชอบในสวนของแผนพัฒนาทองถิ่น    
                                  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ไดวางกรอบและจัดทํากิจกรรม 
                                  โครงการเพื่อสําหรับการพัฒนาตำบลและแกไขความเดือดรอนของประชาชน  เปนไปตาม   
                                  ตามอํานาจพัฒนาตําบลและแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน   ทางองคการบริหาร 

สวนตําบล.../ 



๖ 
 

  

                                  สวนตําบลโคกเพชร    มีหนาที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุ    
                                  วัตถุประสงคใหมากที่สุดและตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     
                                  พ.ศ. ๒๕๓๗  ไดบัญญัติไวตามความมาตรา ๖๗  เพื่อเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่  
                                  เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจึงจําเปนที่   
                                  จะตองดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่   
                                  ๑/๒๕๖๕ ซึ่งเปนสวนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
                                  องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติไวตามมาตรา ๖๗  (1)  มีวัตถุประสงค   
                                  เพื่อการดำเนินการตามอำนาจหนาที่เก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนใน      
                                  พื้นที่และเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน 
                                  ของประชาชน       ตามเอกสารแบบรายงานการใชจายแนบทายการใชจายเงินสะสมและ 
                                  เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ทานสมาชิก ฯ ไดรับเปนการ 
                                  แสดงรายละเอียดประกอบการขอการอนุมัติใชจายเงินสะสมขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 
                                  จะเห็นวายอดเงนิสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  จำนวน 12,830,713.94 บาท 
                                       หักสำรองงบบุคลากร 3 เดือน                          จำนวน 2,921,640.00   บาท 
                                       หักเบี้ยยังชีพผูงอายุ ผูพิการ   ผูปวยเอดส             จำนวน 1,800,000.00  บาท 
                                       กันเงินรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำป   จำนวน 4,000,000.00  บาท 
                                       หักเงินสะสมที่อนุมัติจายแลวแตยังไมเบิกจาย                                  -      บาท 
                                             คงเหลือเงินสะสมที่จะนำไปใชจายได เปนเงนิ   จำนวน 4,109,073.94  บาท 
                                    ๓.๒ สถานะดานเงินทุนสํารองเงินสะสม 
                                ๑) ยอดเงินทนุสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  ๘,๘๒๐,๗๙๙.9๐ บาท 
                                ๒) ยอดเงินทนุสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจําป 
                                  - งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖                           40,000,000.00     บาท 
                                  - ยอดเงินทนุสํารองเงินสะสมรอยละสิบหา                        6,000,000.00     บาท 
                                  - ยอดเงินทนุสํารองเงินสะสมเฉพาะสวนเกินที่นําไปใชได        ๒,๘๒๐,๗๙๙.๙๐    บาท 
                                       ทางคณะผูบริหารจึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนตำบล   
                                  โคกเพชร  ใชจายเงนิสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  ตามโครงการตาง ๆ แยกได  ดังนี ้
                                    1) โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง  ศก.ถ. 48 -013 (โคกเพชร-ระกา)         
                                        หมูที่ 1 งบประมาณ 442,000 บาท 
                                    2) โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายทางเปยมตะลวก - วัดเกาะบึงโบราณ  หมูที่ 2     
                                        งบประมาณ 277,000 บาท 
                                    3) โครงการกอสรางถนนหินคลุก  สายทางเปยมตะลวก - ระกา  หมูที่ 2  งบประมาณ 
                                         87,000 บาท 

                                    ๔) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเปยมตะลวก - วังเย็น หมูที่ ๒ 
                                        งบประมาณ  484,000 บาท 

 

๕) โครงการ.../ 
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                                    ๕) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   สายทางซอยตะวันออก     
                                        หมูบาน (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๓ งบประมาณ  ๔๔๗,๐๐๐ บาท 
                                    ๖) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   สายทางซอยนายชัชวาล 
                                        หมูที่ ๔ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
                                    ๗) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน สายทางซอยประสิทธิ์ 
                                        หมูที่ ๔  งบประมาณ  ๒๑๖,๐๐๐ บาท 
                                    8) โครงการกอสรางถนนดิน (ตัดใหม) สายทางภูมิศาลา - ทะลอก หมูท่ี ๔ งบประมาณ 
                                        283,000 บาท 
                                    9) โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทางระกา - ตานวง หมูที่ ๕  งบประมาณ 
                                        198,000 บาท 
                                  ๑๐) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน สายทางซอยตะวันออก   
                                        หมูที่ 5 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                  ๑๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน   สายทางซอยพอสุทิน       
                                        หมูที่ ๗ งบประมาณ  ๑๑๖,๐๐๐ บาท 
                                  ๑๒) โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทางเลียบหวยเรียงจวญ หมูที่ 8  งบประมาณ 
                                        500,000  บาท 
                                  ๑๓) โครงการกอสรางถนนดิน (ตัดใหม) สายทางซอยประปา หมูที่ ๙  งบประมาณ    
                                        107,000  บาท 
                                  ๑๔) โครงการวางทอระบายน้ำภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๑ บานสุขเกษม งบประมาณ    
                                         95,000 บาท 
                                  ๑๕) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประจวบ หมูที่ 11        
                                        งบประมาณ 73,000  บาท 
                                  ๑6) โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทางโคกเบอร - ทะลอก หมูที่ ๑  งบประมาณ     
                                        จำนวน  ๘๑,๐๐๐ บาท 
                                  17) โครงการขุดลอกแหลงน้ำหวยสําโรง หมูท่ี ๓ งบประมาณ  จำนวน  92,๐๐๐ บาท 
                                  18) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเลียบหวยระกา หมูท่ี ๕ งบประมาณ  ๘9,๐๐๐ บาท 
                                  19) โครงการปรับปรุงคนัคลองทํานบ ๗๐ หมูที่ ๙ งบประมาณ ๔8๓,๐๐๐ บาท  
                                  20) โครงการปองกันการพังทลายถนนเลียบหนองตาเตรือม หมูที่  10  งบประมาณ    
                                        25,๐๐๐ บาท  
                                  21) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางเลียบหนองตาเตรือม หมูที่ 10 งบประมาณ 
                                        338,๐๐๐ บาท  
                                  22) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางโรงเรียนบานโคกเพชร - ตายู หมูที่ 10 
                                        งบประมาณ   265,๐๐๐ บาท 
                                  23) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางสุขเกษม – จานโง หมูที่ 11  งบประมาณ   
                                        เงินทุนสำรองเงินสะสม   งบประมาณ   208,๐๐๐ บาท 
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รวมการขออนุมัติการใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปงบประมาณ                  
                                พ.ศ. ๒๕๖๖  เปนจำนวน 5,634,000 บาท ตามเอกสารที่มอบใหสภา ฯ ไปแลวนั้น  และ   
                                ขอใหทานสมาชิกสภา ฯ  ไดพิจารณาอนุมัติการใชจายเงนิสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม 
                                ตามโครงการ ฯ ดังกลาว  ขอบคุณครบั 

   ที่ประชุม             -  รับทราบ 

นายอุดร  มูลดับ        -  ครบั   ทางทานนายก ฯ ก็ไดแจงรายละเอียดใหทางสภา ฯ ทราบไปแลวนะครับ  หวังวาทาง
(ประธานสภาฯ)            สมาชิกทุกทานจะไดรับทราบ  และมีความเขาใจในรายละเอียดหลักการและเหตุผล  ในสวน 
                               โครงการที่จะใชจายเงนิสะสมก็เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนผมก็ให   
                               ทานสมาชิกสภาฯ ไดตรวจสอบวาโครงการที่เสนอเปนไปตามระเบียบการใชจายงบประมาณ    
                               หรอืไม  โดยจะตองเปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นและเปนโครงการที่จําเปนเรงดวน  
                               เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ผมก็ขอใหทานไดพิจารณาวาจะอนุมัติใหจาย   
                               ขาดเงินสะสมในครั้งนี้หรือไม  ครับ  มีทานสมาชิก ฯ มีขอสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ    
                               (สักครู) เม่ือไมมีสมาชิก ฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติม   ผมจะขอมติในที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
                               วาจะมีมติเห็นชอบอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมและเงินทุนสำรองสะสมหรือไม ไปทีละโครงการ     
                               เลยนะครับ   
                                (ก) การขออนุมัติการใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  
                                  15  โครงการ  ตั้งจายไวทั้งสิ้น  4,053,000 บาท            
นายอุดร  มูลดับ       -   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม  โครงการขยายถนน
(ประธานสภา ฯ)           คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ศก.ถ.48 -013 (โคกเพชร - ระกา) หมูที่ 1 งบประมาณ  
                               442,000 บาทกรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ       -  ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสมโครงการกอสรางถนนหินคลุก  
(ประธานสภาฯ)           สายทางเปยมตะลวก - วัดเกาะบึงโบราณ  หมูที่  2  งบประมาณ  277,000 บาท  กรุณา 
                              ยกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ      -   ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนหินคลุก    
 (ประธานสภาฯ)          สายทางเปยมตะลวก - ระกา หมูที่ 2  งบประมาณ 87,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม   โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  
 (ประธานสภาฯ)         เสริมเหล็กเสนเปยมตะลวก - วังเย็น หมู 2 งบประมาณ 484,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

                    มติท่ีประชุม.../ 
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   มติที่ประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ       -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
(ประธานสภาฯ)           เสรมิเหล็ก  ภายในหมูบานสายทางซอยตะวันออกหมูบาน  (ชวงที่ ๒)  หมูที่ ๓  งบประมาณ   
                              ๔๔๗,๐๐๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม       -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

  นายอุดร  มูลดับ    -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด เห็นชอบเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต    
   (ประธานสภาฯ)       เสริมเหล็กภายในหมูบาน สายทางซอยนายชัชวาล หมูที่ ๔  งบประมาณ  ๒๒๘,๐๐๐ บาท     
                             กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม       -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                             (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
(ประธานสภาฯ)          เสริมเหล็ก  ภายในหมูบาน สายทางซอยประสิทธิ์  หมูที่ ๔  งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐  บาท  
                             กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม       -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                             (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

  นายอุดร  มูลดับ    -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนดิน  
  (ประธานสภาฯ)        (ตัดใหม)  สายทางภูมิศาลา - ทะลอก  หมูที่ ๔  งบประมาณ  ๒83,๐๐๐  บาท 
                             กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม      -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                             (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

  นายอุดร  มูลดับ    -  ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนหินคลุก                    
  (ประธานสภาฯ)        สายทางระกา – ตานวง  หมูที่  ๕  งบประมาณ  198,๐๐๐  บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

    มติที่ประชุม      -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                             (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

   นายอุดร  มูลดับ   -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม  โครงการกอสรางถนน                                     
   (ประธานสภาฯ)       คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  ทางซอยตะวันออก หมูที่ 6 งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                             กรุณายกมือขึ้นครับ 
     มติที่ประชุม     -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                             (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  
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   นายอุดร  มูลดับ     -  ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต                                           
   (ประธานสภาฯ)         เสรมิเหล็กภายในหมูบาน  สายทางซอยพอสุทิน  หมูที่ ๗   งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐  บาท  
                               กรณุายกมือขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม       -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

   นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนน 
   (ประธานสภาฯ)          หนิคลุกสายทางเลียบหวยเรียงจวญ หมูที่ 8  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                กรณุายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม       - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

   นายอุดร  มูลดับ      -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางถนนดิน  
    (ประธานสภาฯ)         (ตัดใหม)  สายทางซอยประปา หมูที่ ๙ งบประมาณ 107,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม      -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

    นายอุดร  มูลดับ     -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการวางทอระบายน้ำ 
    (ประธานสภาฯ)         ภายในหมูบาน หมูที่ ๑๑ บานสุขเกษม  งบประมาณ 95,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ        

       มติที่ประชุม      -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

      นายอุดร  มูลดับ  -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบเพื่อขออนุมัติใชจายเงนิสะสม   โครงการปรับปรุงซอมแซม                     
      (ประธานสภา ฯ)     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประจวบ หมูที่ 11  งบประมาณ 73,๐๐๐  บาท 
                               กรณุายกมือขึ้นครับ                                  

        มติที่ประชุม      -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ )  งดออกเสียง  
                               (ข.) การพิจารณาอนุมัติใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสม  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.    
                              ๒๕66 ใชจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  8  โครงการ  ตั้งจายไว ๑,๕81,๐๐๐ บาท                             

     (นายอุดร  มูลดับ   -  ในลำดับตอไป  ก็จะเปนการพิจารณาในสวนของการอนุมัติใชจายเงนิทุนสำรองเงินสะสม  
      (ประธานสภาฯ)      ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  อีกจํานวน  8  โครงการ  ผมจะขอมติในที่ประชุมเลย     
                               นะครับ 

      (นายอุดร  มูลดับ) -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม  โครงการ   
        (ประธานสภาฯ)    กอสรางถนนหินคลุก  สายทางโคกเบอร - ทะลอก  หมูที่ ๑ งบประมาณ 81,000 บาท     
                               กรณุายกมือขึ้นครับ 

 

มติท่ีประชุม.../ 



๑๑ 
 

  

         มติที่ประชุม     -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภาฯ) งดออกเสียง  

       นายอุดร  มูลดับ    - ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม    โครงการ    
       (ประธานสภาฯ)       ขดุลอกลอกแหลงน้ำหวยสําโรง หมูที่ ๓ งบประมาณ จำนวน 92,๐๐๐ บาท กรุณายกมือ 
                                 ขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม      -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                  (ประธานสภาฯ) งดออกเสียง  

    (นายอุดร  มูลดับ)     -  ทานสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม   โครงการ             
     (ประธานสภาฯ)          ปรับปรุงซอมแซมถนนเลียบหวยระกา หมูที่ ๕  งบประมาณ ๘9,๐๐๐ บาท    
                                  กรุณายกมือขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม       -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                  (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

     (นายอุดร  มูลดับ)    -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม    โครงการ 
        (ประธานสภาฯ)       ปรับปรุงคนัคลองทํานบ ๗๐ หมูที่ ๙ งบประมาณ ๔8๓,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ                                

         มติที่ประชุม     -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                  (ประธานสภาฯ) งดออกเสียง  

    (นายอุดร  มูลดับ )    -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม   โครงการ  
     (ประธานสภาฯ)          ปองกันการพังทลายถนนเลียบหนองตาเตรือม หมูที่ 10 งบประมาณ  25,๐๐๐ บาท 
                                  กรุณายกมือขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม     -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                  (ประธานสภาฯ) งดออกเสียง  

      (นายอุดร  มูลดับ)   -  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม  โครงการ    
        (ประธานสภา)        ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทาง  เลียบหนองตาเตรือม  หมูที่  10   งบประมาณ       
                                 338,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

          มติที่ประชุม     -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

      (นายอุดร  มูลดับ)   -  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม    โครงการ   
       (ประธานสภา ฯ)      ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทาง  โรงเรียนบานโคกเพชร - ตายู  หมูที่ 10  งบประมาณ  
                                 265,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

           มติที่ประชุม    -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

 

นายอุดร.../ 



๑๒ 
 

  

        นายอุดร  มูลดับ   - ทานสมาชิก  ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการอนุมติการใชจายเงินทุนสำรองสะสม    โครงการ                  
        (ประธานสภาฯ)      ปรับปรุงซอมแซมถนน สายทางสุขเกษม - จานโง หมูที่ 11 งบประมาณ 208,๐๐๐ บาท    
                                 กรุณายกมือขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม     -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                 (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

      (นายอุดร  มูลดับ)  -  ครับ   เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 
       (ประธานสภาฯ)    

   ระเบียบวาระท่ี ๕.3  -  การขออนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  งบลงทุน   
                               หมวดคาครุภัณฑ 

     นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ  เชิญทานทานหัวหนาสมชาย ไดชี้แจงถึงรายละเอียดของการโอนงบประมาณในครั้งนี้     
     (ประธานสภาฯ)         ใหทางที่ประชุมไดรับทราบครับ    

  นายสมชาย  จันครา    - เรยีนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา ฯ  และทานผูเขารวมประชุมทุกทาน           
    (หัวหนาสำนักปลัด)     นะครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน                       
                                ทองถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ในขอ  27  การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทนุท่ีทำให   
                                ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติ    
                                ของสภาทองถ่ิน  สำนักปลัด อบต.โคกเพชร  มีความประสงคขอจะโอนงบประมาณรายจาย  
                                ประจำป พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เนื่องจากกองชางและกองคลังมีเจาหนาที่   
                                โอนยายมาปฏิบัติหนาที่เพิ่มข้ึนนะครับ   สวนของครุภัณฑคอมพิวเตอรเองก็ยังมีไมเพียงพอ 
                                สำหรับการปฏิบัติงาน จึงจำเปนตองจัดซื้อในสวนของครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 5 รายการ   
                                ตามรายละเอียดบัญชีการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  ที่ไดแจกใหกับทาง   
                                ทานสมาชิก ฯ  ไปแลว  รายละเอียดดังนี้ นะครับ 
                                      (๑) งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    
                                รายการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *  (จอแสดงภาพขนาดไมนอย   
                                กวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  โอนลดจาก งานบริหารงานคลัง  ประเภท  เงินเดือน   
                                ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   งบคงเหลือกอนโอน  ๑,๕๐๖,๓๘๐  บาท    โอนลด    
                                ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑,๔๗๖,๓๘๐ บาท 
                                      (๒) งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ  คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    
                                รายการเครื่องพิมพเลเซอร  หรือ  LED  ขาวดํา  (๑๘ หนา/นาที)  จํานวน  ๒,๖๐๐  บาท 
                                   - โอนลดจาก งานบริหารงานคลัง ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน       
                                งบคงเหลือกอนโอน ๑,๔๗๖,๓๘๐ บาท โอนลด ๒,๖๐๐ บาท คงเหลือ  ๑,๔๗๓,๗๘๐ บาท                                
                                      (๓)  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร หรืออิเล็กทรอนิกส 
                                เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓,๕๐๐ บาท 
                                    - โอนลดจาก งานบริหารงานคลัง ประเภ เงนิเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
                                งบคงเหลือกอนโอน ๑,๔๗๓,๗๘๐ บาท โอนลด ๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๗๐,๒๕๐ บาท 

(๔)  งานบริหารทั่วไป.../ 



๑๓ 
 

  

                                      (๔)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทนุ  ประเภทครุภัณฑ 
                                คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล     
                                จํานวน  ๒๒,๐๐๐  บาท  โอนลดจากงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  และการโยธา 
                                ประเภทเงินเดือนขาราชการ   หรือพนักงานสวนทองถ่ิน   งบคงเหลือกอนโอนจำนวนเงิน    
                                ๕๐๕,๖๔๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๔๘๓,๖๔๐ บาท 
                                      (๕)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทนุ  ประเภทครุภัณฑ       
                                สํานักงาน รายการตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน ๔,๕๐๐ บาท โอนลดจากงานบริหาร   
                                งานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน 
                                สวนทองถ่ิน  งบคงเหลือกอนโอน  ๔๔๓,๖๔๐ บาท  โอนลด ๘,๕๐๐ บาท คงเหลือจำนวน   
                                ๔๗๕,๑๔๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ทานสมาชิกฯ ไดรับไปแลวนะครับ  ถาทางทาน   
                                สมาชิก ฯ  มีขอสงสัยตรงไหนก็สอบถามไดนะครับ  ขอบคุณครับ  

    นายอุดร  มูลดับ    -   ครับ   ทางทานหัวหนาสมชายก็ไดอธิบายในสวนของรายละเอียดการโอนงบประมาณ  ให  
     (ประธานสภาฯ)        ทางทานสมาชิกฯ ไดพิจารณากันไปแลวนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใด  มีขอสงสัยเพ่ิมเติม           
                                ไหมครับ (สักครู) ถาไมมี  ผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ 

    นายอุดร  มูลดับ     -  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน    
    (ประธานสภาฯ)         หมวดคาครุภัณฑ   งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  หรือ  
                                อิเล็กทรอนิกส รายการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพ   
                                ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดจากงานบริหารงานคลัง ประเภท   
                                เงนิเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ง บคงเหลือกอนโอน ๑,๕๐๖,๓๘๐ บาท      
                                โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑,๔๗๖,๓๘๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุ ม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ      -   ทานสมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน   
 (ประธานสภาฯ)           หมวดคาครุภัณฑ    งานบริหารงานคลัง   งบลงทุนประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร     หรือ  
                               อิเลก็ทรอนิกส   รายการ เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา  (๑๘ หนา/นาที)  จํานวน  
                               ๒,๖๐๐ บาท  โอนลดจาก งานบริหารงานคลัง ประเภท  เงินเดือนขาราชการหรือพนักงาน    
                               สวนทองถิ่น  งบคงเหลือกอนโอน  ๑,๔๗๖,๓๘๐  บาท  โอนลด ๒,๖๐๐  บาท  คงเหลือ    
                               ๑,๔๗๓,๗๘๐ บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม       -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ     -    ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน
(ประธานสภาฯ)           หมวดคาครุภัณฑ    งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    หรือ   
                              อิเลก็ทรอนิกส   เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จํ านวน  ๓,๕๐๐ บาท  โอนลดจากงาน   
 

บริหารงานคลัง.../ 



๑๔ 
 

  

                              บริหารงานคลัง ประเภท เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   งบคงเหลือกอนโอน    
                              ๑,๔๗๓,๗๘๐  บาท  โอนลด ๓,๕๐๐ บาท  คงเหลือ ๑,๔๗๐,๒๕๐ บาท กรุณายกมอืขึ้นครับ 

   มติที่ประชุม       -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                              (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง  

นายอุดร  มูลดับ      -   ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม งบลงทุน
(ประธานสภาฯ)           หมวดคาครุภัณฑ   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทนุ  ประเภท   
                              ครภุัณฑ คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    รายการเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ  งาน 
                              ประมวลผล จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท โอนลดจาก งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และ   
                              การโยธา  ประเภทเงินเดือน   ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   งบคงเหลือกอนโอน    
                              ๕๐๕,๖๔๐ บาท โอนลด  ๒๒,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๔๘๓,๖๔๐ บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

  มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง 

นายอุดร  มูลดับ       -   ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน   
(ประธานสภาฯ)            หมวดคาครุภัณฑ  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน   ประเภท   
                               ครภุัณฑสํานักงาน รายการตูเอกสารบานเลื่อนกระจก  จํานวน  8,๕๐๐  บาท   โอนลดจาก      
                               งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภทเงินเดือนขาราชการ  หรือ  
                               พนกังานสวนทองถ่ิน งบคงเหลือกอนโอน ๔8๓,๖๔๐ บาท โอนลด  ๘,๕๐๐ บาท  คงเหลือ   
                               ๔๗๕,๑๔๐ บาท 

     มติที่ประชุม        -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ   10  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                               (ประธานสภาฯ ) งดออกเสียง 

  นายอุดร  มูลดับ      -  ครับผม    เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
  (ประธานสภาฯ )         

  ระเบียบวาระท่ี 6     -  ระเบียบวาระอื่น ๆ 

  นายอุดร  มูลดับ       -   ครับ ทางทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ ทานใดท่ีมีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอตอที่ประชุม  
  (ประธานสภา ฯ )          แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามตอที่ประชุม  ก็เชิญนะครับ  เชิญครับ คุณวาฤดี 

นางสาววาฤดี สัมนา     -   เรียนทานประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
  (สมาชิกหมูที่ 7)            ดฉัินมีเรื่องที่จะสอบถามก็คือ ประปาหมูบานบานโนนสำราญ  เนื่องจากน้ำประปาเค็มมาก               
                                 ชาวบานไดรับความเดือดรอน โดยเฉพาะใกลฤดูแลงน้ำจะเค็มมากกวาปกติ  อยากจะฝาก   
                                 ไปทางคณะผูบริหาร  ชวยดูแลใหคะ 

  นายอุดร  มูลดับ       -    ครับ   มีทานอื่นไหมครับ   เชิญครับ  คุณเสนห 
  (ประธานสภา ฯ ) 

 

นางเสนห.../ 



๑๕ 
 

  

   นางเสนห  ภูมี        -    เรียนทานประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะคะ   ดิฉันมีเรื่องจะ  
  (สมาชิกหมูที่ 11)          สอบถามในเรื่องของประปาบานสุขเกษมคะ     เนื่องมาจากประปาในหมูบานจะแตกบอย     
                                 และที่เปด - ปด มีอยูที่เดียวเวลาตองซอมแซมก็ตองไปปดซึ่งภายในหมูบานน้ำก็จะไมไหล   
                                 เดือดรอนกันหมดน้ำไมไหล  ก็เลยอยากจะไดที่เปด - ปด ประปาใหแยกซอยออกไปแตละ  
                                 ซอยคะ ดิฉันก็มเีรื่องที่จะสอบถามเพียงเทานี้คะ   

        นายอุดร  มูลดับ     -  ครับ   เชิญทานนายก ฯ   ครับ   
        (ประธานสภาฯ) 

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ-  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานนะครับ   กอนอ่ืนผมตองขอขอบคุณ          
    (นายกอบต.โคกเพชร )    ทางทานสมาชิก ฯ  ที่ไดเห็นชอบในญัตติของการใชจายเงนิสะสมและเงนิทุนสำรองสะสม 
                                   ประจำปงบประมาณ  2566 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ในสวน 
                                   ของหมูบานที่โครงการยังไปไมทั่วถึง  เราก็จะพยายามหางบประมาณไปชวยเหลือนะครับ  
                                   สวนในเรื่องของประปาบานโนนสำราญที่น้ำประปาเคม็   ตอนนี้เราก็ยังหาทางแกไขไมได    
                                   เคยไดพูดคุยกันวาถาเราจะเจาะใหมน้ำจะหายเคม็ไหม  เดี๋ยวผมก็จะลองพยายามหาวิธีดู  
                                   นะครับวา  กอนที่เราจะปลอยน้ำไปสูชาวบาน ซึ่งเห็นวามีสารทีใชกันตามบานตอนนี้แลว   
                                   ก็จะมีตัวกรองไมใหเคม็  เดี๋ยวผมจะลองศึกษาดูวามันจะใชไดไหม ใชงบประมาณเทาไหร   
                                   สวนบานสุขเกษมเดี๋ยวผมจะแกไขใหครับ มันก็ตองใชประตูน้ำใชวาลวเปนจุดๆไป เพราะ    
                                   ตอนนี้ก็ยังเปนปญหาอยู  เวลาที่จะตองซอมแซมประปาจุดไหน น้ำก็จะไมไหลท้ังหมูบาน  
                                   ก็เดี๋ยวจะใหชางไปแกไขใหนะครับ   สวนในเดือนหนาก็จะมีกิจกรรมการไปศึกษาดูงานที่   
                                   จังหวัดระยอง ชลบุรี ผมก็อยากจะใหทานสมาชิก ฯ ไปกันทุกคนนะครับ และในเรื่องของ   
                                   การแขงขันกีฬาของอบต.ก็มีแนนอนนะครับ รออีดสักนิดนึงนะครับนาจะหลังจากกลับมา 
                                   จากการไปศึกษาดูงาน   หรือไมก็อาจจจะรอหลังจากการกอสรางโครงการลานกีฬาเสร็จ   
                                   เบื้องตนผมก็ขอนำเรียนใหทางสภา ฯ ทราบ ถึงรายละเอียดแผนงานของอบต.ในอนาคต   
                                   ไวเพียงเทานี้กอนครับ  ขอบคุณครบั 

  นายอุดร  มูลดับ          -  เชิญครับ ทานหัวหนาสมชาย 
  (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา        -  ครับ ผมจะขอชี้แจงเรื่องการไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ  ตามกำหนดการเรา 
(หัวหนาสำนักปลัด)            จะเริ่มตั้งแตวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566   ซึ่งทางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดประสานงาน          
                                   ไปเกือบประมาณ 80 - 90 เปอรเซ็นต แลวนะครับก็จะเหลือแครายละเอียดในสวนของ  
                                   วันที่เราจะเดินทางกลับนิดหนอย  ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เราก็จะทำการฝกอบรมกัน   
                                   ที่สำนักงานกอนนะครับ เย็นวันที่ 7 ก็จะออกเดินทาง   ไปถึงในเชาวันที่ 8 ที่แรกที่จะไป 
                                   ก็จะเปนการศึกษาดูงานที่เทศบาลนครแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นะครับ  
                                   และจะไปเขาพักที่โรงแรมเอทูซ ี พัทยา  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นเชา   
                                   วันที่ 9 เขาไปศึกษาดูงาน  ณ  เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จากนั้นจะไปศึกษาดูงานตอ 
                                   ที่จังหวัดระยอง ในกำหนดการในวันที่ 10 วันสุดทาย  เรากำลังรอติดตอประสานงานอยู 
                                   สำหรับใบตอบรับเขารวมการฝกอบรม  ผมก็ขอใหทานสมาชิก ฯ สงภายในวันนี้  นะครับ     

เรื่องที่สอง.../ 



๑๖ 
 

  

 
                                   เรื่องที่สองที่จะประชาสัมพันธ ใหทานสมาชิก ฯ ทราบนะครับ  คือ  ทางสำนักทรัพยากร   
                                   น้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  มีโครงการธนาคารน้ำใตดินก็จะมีในรูปแบบบอวงกับ   
                                   แบบสระ มันก็จะมีในสวนรูปแบบที่เขาจะดำเนินการนะครับ ทานใดท่ีสนใจก็สอบถามไป 
                                   ยังกองชางไดครับ   ผมก็เรียนแจงใหกับทางสภา ฯ  ไดรับทราบ เทานี้ครับ ขอบคุณครบั             

   นายอุดร  มูลดับ        -  มทีานอ่ืนอีกไหมครับ   เชิญครับ 
   (ประธานสภาฯ) 

นางรัชนีวรรรณ แพงมา   - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ ดิฉันมีเรื่องที่จะขอหารือก็คือถนน     
  (สมาชิกหมูที่ 5)            ชวงถนนเสนนบานระกา - เปยมตาลวก จะมีวัยรุนขับขี่รถมอเตอรไซคคอนขางใชความเร็ว 
                                 มากนะคะ  ทางชาวบานแถวนั้นเลยฝากสอบถามมาวา  ถาเขาจะขอกอสรางเนินลูกระนาด 
                                 เพ่ือชะลอความเร็วในการขับขี่   โดยใชเงินงบประมาณสวนตัวจะสามารถกระทำไดไหมคะ 
                                 ในสวนดิฉันก็เลยแจงเขาไปวาจะใหประชาคมในหมูบานกอนวา    ทางชุมชนเราพรอมไหม    
                                 อาจจะเปนกติกาชุมชนกอนถาสามารถกระทำได เลยจะขอสอบถามมาในที่ประชุมเบื้องตน  
                                 กอนคะ  ขอบคณุคะ 

   นายอุดร   มูลดับ       -  ครับ   เชิญทานปลัดชี้แจงนิดนึงครับ   
    (ประธานสภาฯ)   

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ขอบคุณครับทานประธานสภาฯ ผมขออธิบายประเด็นนี้เพ่ิมเติมนะครับวา  โดยหลักแลว 
(ปลัดอบต. โคกเพชร)        ทำไมไดนะครับ เพราะเปนทางสาธารณะอยูในความดูแลของอบต.ทปีระชาชนมีสิทธิใชได   
                                  ไดตามมาตรฐานทางหลวงทองถิ่น  การที่จะไปตอเติมดัดแปลง  ทำไมไดนะครับ  ถือวามี 
                                  ความผิดตามกฎหมาย  กรณีที่ชาวบานจะทำการประชาคมก็ทำได  แตใหแจงมาทางอบต. 
                                  ดวยนะครับ สวนกระบวนการที่จะทำจะตองเปนไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด เพราะถา 
                                  ชาวบานไปทำเอง เกิดอุบัติเหตุข้ึนมา  ทางอบต.ตองรับผิดชอบนะครับ ซึ่งตรงนี้เขามีแบบ 
                                  มาตรฐานในการกอสราง  ก็เลยตองมีข้ันตอน ก็ฝากทานสมาชิก ฯ แจงไปยังชาวบานดวย 
                                  นะครับ สำหรับในเรื่องของงบประมาณก็อาจจะมีในสวนของทางชาวบานที่บริจาคอาจจะ   
                                  นำมาใชเปนตนทุน  แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะตองเปนไปตามรูปแบบที่กำหนด   ก็ขอนำเรียนทาน 
                                  สมาชิก ฯ  ใหไดรับทราบเพียงเทานี้กอนครับ  ขอบคุณมากครับ  

นายอุดร   มูลดับ         -   มสีมาชิก ฯ  ทานอื่น  เพ่ิมเติมตรงไหนไหมครบั  คงจะไมมีนะครับ ผมก็ขอขอบคุณทาน
(ประธานสภา ฯ)              สมาชิก ฯ ที่ไดใหความรวมมือในการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้นะครับ ในสวนตรงไหนที่ยัง   
                                  ไมไดรับการแกไข ก็คงเปนในโอกาสตอไปนะครับ ผมก็ขอปดการประชุมไวเพียงเทานี้ครับ     
                                  ขอบคุณครบั 
                              -   ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 

                                  (ลงชื่อ)                                               ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 



๑๗ 
 

  

 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    
สมัยสามัญที่  2  ประจำป  2566  เมื่อวันที่     เดือนมิถุนายน  พ.ศ  2566  เห็นวาถูกตองแลว  จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน 
 
                                 (ลงชื่อ)                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                               (นายสมชาย  จันครา) 
                                หัวหนาสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

                                 (ลงชื่อ)                                    กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
                                               (นายมานิต สวางภพ) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 2 

 
                                (ลงชื่อ)                                    กรรมการ/เลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                             (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร หมูที่ 7 
  
                รายงานการประชุมฉบับนี้สภาทองถ่ินไดรับรองแลว ในการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ 2  เมื่อวันที่           
    มถิุนายน  ๒๕๖6  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรจึงไดงนามไวในรายงานการประชุม 
 
 
                                (ลงชื่อ)                               ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    
                                                 (นายอุดร  มูลดับ) 
                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 


